

ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ปัจจุบันอายุ ๖๙ ปี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย ตำรวจ รุ่นที่ ๓๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหมอฟันบ้าน ด้านการแพทย์แผนไทย มูลนิธิมงคล-จنگล ธูปกระจ่างตามระเบียบ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออก หนังสือรับรองหมอฟันบ้าน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี



ผลงานด้านวิชาการ มีผลงานด้านการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการจัด สวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา และนักเรียน นิสิตนักศึกษา ทั้งในระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด และ ระดับประเทศ เช่น มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมด้านวิชาการ การศึกษาให้ครูผู้สอนได้มีสื่อสำหรับ ใช้ในการ เรียนการสอน รวมถึงมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็น ประโยชน์โดยตรงแก่ผู้เรียน

ผลงานด้านสังคม จัดตั้งมูลนิธิมงคล-จنگล ธูปกระจ่าง คลินิกการแพทย์แผนไทย จังหวัดปทุมธานี โดยขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และในเรื่อง สถานะที่แพทย์ผู้ให้บริการ ยาและเวชภัณฑ์ และด้านความปลอดภัยทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กฎหมายกำหนด ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นผู้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติด ให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และผ่านการอบรมสามารถส่งจ่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ให้แก่ ผู้ป่วยได้โดยชอบด้วยกฎหมาย คลินิกการแพทย์แผนไทยดังกล่าวนี้ถือเป็นอีกตัวเลือกสำคัญ ของประชาชนในสังคม เพื่อการดูแลสุขภาพควบคู่ขนานไปกับแพทย์แผนปัจจุบัน

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมและลงนามในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิตระดับปริญญาตรี เพื่อร่วมมือจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ มีความรู้ และทักษะด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามจุดมุ่งหมาย ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตระดับปริญญาตรี ในระบบธนาคารหน่วยกิต เพื่อร่วมมือกันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายการวิจัย และเครือข่ายพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา

ทั้งยังสนับสนุน ส่งเสริมด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ได้เข้าร่วมประชุม
การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และเข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-๑๙ โดยมีศาสตราจารย์
นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิริโล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นประธาน พร้อมร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทั้งหมด

ด้วยความสำเร็จและคุณูปการที่ปรากฏขึ้นทั้งหมด จากความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการประกอบอาชีพที่ประสบ
ความสำเร็จในระดับดีเยี่ยมทางวิชาชีพ การประพฤติปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง มีผลงาน
ด้านสุขภาพและศาสตร์แห่งการแพทย์แผนไทยอันเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป